

ด่วน



ที่ อว ๐๒๐๒.๓/ว๒๒๕๒๔

ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยได้มีการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และการวิจัยสาธารณรัฐออสเตรีย โดยได้เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติสมัครรับทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๘/๒๕๖๙ โดยมีทุนการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้

๑. **ทุนการศึกษา Franz Werfel Scholarship** สำหรับผู้มีคุณสมบัติสูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์สอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในด้านวรรณกรรมออสเตรีย มีระยะเวลาให้ทุนการศึกษา ๔ - ๙ เดือน และสามารถขยายระยะเวลารับทุนได้ถึง ๑๘ เดือน นอกจากนี้เมื่อได้รับทุนครบ ๑๒ เดือนแล้ว ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนต่อเนื่องได้
๒. **ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant** สำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป และอาจารย์ผู้สอนที่มีความอาวุโสน้อยกว่ามหาวิทยาลัยนอกสาธารณรัฐออสเตรียในทุกสาขาวิชา มีระยะเวลาให้ทุนการศึกษา ๑ - ๙ เดือน โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาในการรับทุนได้
๓. **ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship** สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากประเทศนอกภูมิภาคยุโรป เพื่อศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีระยะเวลาให้ทุนการศึกษา ๔ - ๑๐ เดือน โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาการรับทุนได้
๔. **ทุนการศึกษา Ernst Mach Scholarship ASEA-UNINET** สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม) ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาดนตรีหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป โดยในปัจจุบันยังเปิดรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย ASEA-UNINET ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาให้ทุนการศึกษา ๙ - ๓๖ เดือน

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าทุนการศึกษาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันทราบ หากมีผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grants.at หรือ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทราบโดยทั่วกันด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



กองการต่างประเทศ
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ (รัชชฎาพร)
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



รายละเอียดทุน